

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามภูมิภาค, คาดแกว่งในกรอบแคบรอผลประชุมอีซีบี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่แนวโน้มแกว่งตัวในกรอบแคบในวันนี้ เพื่อรอดูความคืบหน้าของปัจจัยจากต่างประเทศ

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังมีแนวต้านที่ 33.95 และแนวรับที่ 34.05

*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย ก่อนที่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะประกาศผลการประชุมกำหนดนโยบาย ในช่วงต่อไปในวันนี้

*นักลงทุนคาดว่า อีซีบีจะตรึงนโยบายการเงินไว้ตามเดิมในวันนี้ ซึ่งรวมถึงโครงการเข้าซื้อพันธบัตร 2.3 ล้านล้านยูโร และจะยังคงให้สัญญาว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำ

*สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า เจ้าหน้าที่ยูโรโซนที่ไม่ระบุชื่อบางคน กล่าวว่า อีซีบีเตรียมที่จะปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สำหรับช่วง 3 ปีข้างหน้า ลงสู่ 1.5% จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 1.7%, 1.6%, และ 1.7% ตามลำดับ

*ยูโรได้รับแรงกดดันจากข่าวดังกล่าวในช่วงแรก แต่สามารถลดช่วงติดลบกลับขึ้นมาได้บ้างในเวลาต่อมา หลังรอยเตอร์รายงานว่า แหล่งข่าวกล่าวว่า อีซีบีมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในยูโรโซน ถึงแม้อีซีบีปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ ยังคงจับตาดูการให้การของนายเจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการเอฟบีไอ ต่อวุฒิสภาสหรัฐ ในวันพฤหัสบดีนี้ด้วย

*ปอนด์ได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า พรรคอนุรักษนิยมของนายกรัฐมนตรีเทซา เมย์ ของอังกฤษ จะยังคงครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งในวันนี้

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 855.48 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 256.95 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 4.24 พันล้านบาท

*09.02 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.04/06 จาก 34.01 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.316/338 จาก 38.260 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.82/85 จาก 109.40 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1254/58 จาก 1.1275 เมื่อวาน

"ดอลลาร์/เอเชีย เซ้านี้มี rebound ขึ้นมาได้บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไร วันนี้นคงยังแกว่งในกรอบไปก่อน รอดูเรื่องของอีซีบี และเรื่องการเมืองของสหรัฐว่าจะกระทบอะไรกับตลาดบ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้